

ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO LÀ GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

👍 THÁI AN

NGÀY 6/9, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN HỒNG HÀ ĐÃ CÓ BUỔI LÀM VIỆC VỚI ĐHQG TP.HCM VÀ ĐHQGHN. HAI ĐẠI HỌC QUỐC GIA KIẾN NGHỊ CHÍNH PHỦ SỚM BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH RIÊNG ĐỂ HOẠT ĐỘNG, THEO HƯỚNG TĂNG QUYỀN TỰ CHỦ, TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM.

CĂN CHÍNH SÁCH VÀ NGUỒN LỰC MANG TẦM QUỐC TẾ

Tại buổi làm việc, Giám đốc ĐHQG TP.HCM Vũ Hải Quân cho biết, Luật Giáo dục đại học sửa đổi năm 2018 quy định đại học quốc gia có quyền tự chủ cao trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy. Đến nay, hai đại học quốc gia vẫn thực hiện tự chủ tương tự các trường đại học khác. Ông mong muốn nghị định riêng làm rõ mức độ tự chủ, tổ chức bộ máy và những cơ chế đặc thù khác.

Cùng với đó, Giám đốc ĐHQG TP.HCM kiến nghị Chính phủ xem xét chỉ đạo các bộ ngành, địa phương triển khai thực hiện các nội dung ĐHQG TP.HCM kiến nghị trong Dự thảo Đề án "Phát triển Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh thuộc nhóm cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á". Đồng thời, giao ĐHQG TP.HCM thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết các dự án thành phần thuộc phạm vi quản lý của đại học này.

Kiến nghị về công tác thi đua, khen thưởng, theo Giám đốc ĐHQG TP.HCM, Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022 có hiệu lực từ ngày 1/1/2024 đã quy định ĐHQG được trình trực tiếp Thủ tướng Chính phủ các hình thức





Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì làm việc với Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

khen thưởng cấp Nhà nước tương tự như các bộ, ngành và cơ quan thuộc Chính phủ. Theo đó, ĐHQG TP.HCM kiến nghị quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng xem xét và bổ sung, làm rõ các nội dung như: Quy định về các danh hiệu thi đua, cờ thi đua và Bằng khen cấp ĐHQG và kết quả thi đua, khen thưởng cấp ĐHQG được công nhận tương đương cấp Bộ, ngành và được tính tích lũy khi xét khen thưởng cấp cao hơn.

Giám đốc ĐHQGHN Lê Quân cho hay, ông hoàn nhất trí với kiến nghị của Giám đốc ĐHQG TP.HCM. Giám đốc ĐHQGHN cho rằng, do quy định của Luật Giáo dục đại học và một số luật khác mà quyền hạn trong một số vấn đề chuyên môn, tài chính, nguồn lực của hai ĐHQG hiện vẫn chưa có tính đặc thù, đặc sắc.

Giám đốc ĐHQGHN mong muốn Chính phủ ban hành Nghị định về ĐHQG, tạo cơ chế chính sách cho hai đại quốc gia để xây dựng đại học đẳng

cấp quốc tế.

“Nếu chúng ta đầu tư cho hai ĐHQG để trở thành đại học tầm cỡ quốc tế thì cần có những cơ chế chính sách và nguồn lực mang tầm cỡ quốc tế. Hai ĐHQG kiến nghị Phó Thủ tướng và các bộ ngành ủng hộ để có những cơ chế đặc thù, đặc biệt là cơ chế về tổ chức. Để có thể phát triển và thực hiện những nhiệm vụ chiến lược, cơ cấu tổ chức của hai ĐHQG phải có tính đặc thù” - Giám đốc ĐHQGHN nhấn mạnh.

Giám đốc Lê Quân cho biết thêm, cơ chế đặc thù tiếp theo là cơ chế sử dụng con người. Muốn sử dụng chuyên gia cấp cao thì phải có nguồn lực. Do đó, đi liền với nó là cơ chế về nguồn lực tài chính. Đó là 3 cơ chế rất quan trọng.

Đồng thời, Giám đốc ĐHQGHN cho rằng hai ĐHQG là nơi thí điểm nhiều chính sách về đổi mới giáo dục đại học. Do đó, hai ĐHQG rất mong được thí điểm về cơ chế đào tạo, đặc biệt là mô hình đào tạo mới và những quy chế đào tạo tương ứng để



đảm bảo sự khác biệt và mang lại chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của xã hội đang biến đổi liên tục và không ngừng.

GIẢI PHÁP ĐỂ ĐẤT NƯỚC PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG LÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, hai ĐHQG là mô hình đại học được hình thành từ những chủ trương hết sức đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Trải qua 30 năm phát triển, đã đến lúc chúng ta phải có tổng kết, đánh giá một cách kỹ lưỡng những điều đã làm được, vấn đề cần tư duy mới hơn, phát triển hơn để ĐHQG phát huy được cao nhất khả năng tự chủ, sức mạnh trí tuệ và tính tiên phong trong đổi mới sáng tạo.

Để phát triển hai ĐHQG trong thời gian tới, Phó Thủ tướng đã giao một số nhiệm vụ quan trọng cho hai ĐHQG.

Theo đó, Phó Thủ tướng cho rằng hai ĐHQG, sau 30 năm hoạt động, cần nêu lên được những vấn đề gì vướng về con đường đi, tầm nhìn để phát triển trong quá trình cụ thể hóa chủ trương của Đảng,

Nhà nước thành các chính sách, pháp luật để kiến nghị với Chính phủ.

“Trong đó, tôi rất quan tâm vấn đề cơ chế tổ chức, mối quan hệ giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, về doanh nghiệp, các trung tâm khởi nghiệp trong ĐHQG, về liên thông giữa sự nghiệp với các doanh nghiệp trong ĐHQG, về hệ sinh thái của ĐHQG cần như thế nào để tạo ra sự khác biệt” - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh đến nhiều vấn đề cần quan tâm như thu hút nhân tài; các mối quan hệ như hệ sinh thái giữa nhà trường với nhà nghiên cứu, nhà quản lý với các trung tâm đào tạo... để chúng ta tiên phong đi đầu trong hội nhập.

Phó Thủ tướng lưu ý, hai ĐHQG cần phải đặt ra tầm nhìn và mong muốn của mình về ĐHQG. Từ đó, bằng nguồn lực nhà nước, cơ chế chính sách, mô hình để vận hành đạt những mục tiêu này.

Tiếp đến, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu hai ĐHQG cần có đề án tổng thể trên cơ sở pháp lý và trên cơ sở nhìn nhận về vị trí, tầm quan trọng của



minh để đề xuất với Nhà nước những vấn đề Nhà nước phải đầu tư, cần đặt hàng; đề xuất những vấn đề mà ĐHQG với sứ mệnh và chiến lược phát triển của mình sẽ phải thực hiện.

“Trong đó, cần tập trung vào những vấn đề mà các trường đại học khác có thể chưa quan tâm. Đó là đầu tư có tính dài hạn, đầu tư các lĩnh vực về khoa học cơ bản, khoa học xã hội hay các vấn đề trong tương lai. Những vấn đề này phải được đặt ra và ĐHQG phải lấy đó làm nhiệm vụ và không nên đặt quá nhiều tham vọng trong việc đào tạo các ngành nghề nóng. ĐHQG phải xây dựng cho mình triết lý phát triển riêng, đúng tâm và vai trò của mình” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cuối cùng, Phó Thủ tướng đề nghị ĐHQG cần tập trung vào đổi mới quản lý khoa học công nghệ, trong đó tập trung đổi mới các vấn đề liên quan đến đầu tư và ngân sách, về tổ chức bộ máy.

Phó Thủ tướng nói: “Chúng tôi đề nghị ĐHQG sẽ tham gia cùng Chính phủ, các bộ ngành để hoàn thiện những cơ chế, giúp ĐHQG hoạt động thuận

lợi hơn trong thời gian tới. Tôi kỳ vọng mô hình ĐHQG trong tương lai không chỉ có hai ĐHQG mà có thể thêm nhiều ĐHQG với vai trò, sứ mệnh dẫn dắt vùng trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực”.

Phó Thủ tướng cũng chia sẻ với ngành giáo dục nói chung cần xác định rõ vị thế, vai trò của ngành đối với đất nước. Giải pháp để đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững chính là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, khi tổng kết Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương liên quan đến giáo dục đào tạo, chúng ta cần phải xác định lại hệ thống quan điểm, tư duy trong bối cảnh thế giới đang có nhiều thay đổi. Bài toán đặt ra đối với giáo dục và đào tạo là làm sao có thể phát triển đáp ứng mục tiêu, nhiệm vụ chính trị và kỳ vọng của đất nước.